

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. รายงานผลการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ กรณีการชุมนุมทางการเมือง
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ กรณีการชุมนุมทางการเมือง โดยเป็นการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีทั้งการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่มีข้อเรียกร้องทางการเมือง กลุ่มที่สนับสนุนข้อเรียกร้องดังกล่าวและกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ แต่ในภาพรวมการชุมนุมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่มีการใช้ความรุนแรงหรือมีการปะทะระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุม หรือระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่รัฐแต่อย่างใด ในกรณีนี้ เจ้าหน้าที่สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวม ๑๑ คน ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การชุมนุม “ขีดเส้นตายไล่เผด็จการ” ของคณะประชาชนปลดแอก (Free People) ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ มีข้อสรุปหรือข้อสังเกตจากการสังเกตการณ์ สรุปได้ดังนี้

๑) ผู้จัดการชุมนุม ได้แจ้งจัดการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยตลอดการชุมนุมผู้จัดการชุมนุมได้ควบคุมให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ ไม่มีการใช้ความรุนแรงหรือถ้อยคำในเชิงลบประเภทประทุษวาจา หรือ Hate Speech และประกาศเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้

๒) ผู้เข้าร่วมชุมนุม เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสงบ ปราศจากอาวุธ ไม่มีการมั่วสุม ไม่มีการใช้ความรุนแรงหรือถ้อยคำในเชิงลบประเภทประทุษวาจา หรือ Hate Speech เมื่อผู้จัดการชุมนุมประกาศเลิกการชุมนุมต่างแยกย้ายเดินทางกลับโดยไม่ยึดเยื้อ จึงถือได้ว่าเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๓) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การชุมนุม ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย การจราจร การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ไม่สร้างความตึงเครียดแก่ผู้ชุมนุม เช่น การแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติ ไม่พกอาวุธปืนประจำกาย และกระบอก ไม่นำรถชนผู้ต้องหามาจอดไว้ใกล้สถานที่ชุมนุม ฯลฯ ไม่พบการกระทบกระทั่งกับผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น เช่น เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น จึงถือได้ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐได้อำนวยความสะดวกการชุมนุมสาธารณะได้สัดส่วนกับการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกเครื่องแบบแอบถ่ายภาพผู้เข้าร่วมชุมนุม ซึ่งอาจเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชนอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการแสดงท่าทีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสถานการณ์ทางการเมืองดังกล่าว

๒. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยคณะทำงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ กรณีการชุมนุมทางการเมืองดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ร่างหนังสือถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซียเรื่อง ผลการพิจารณาของ กสม. ต่อร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างหนังสือถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) ในฐานะประธาน SEANF ในปี ๒๕๖๓ เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน โดยได้มีความเห็นให้เพิ่มเติมข้อความเล็กน้อย รวมถึงแก้ไขข้อความภาคภาษาอังกฤษบางตอนให้ชัดเจนตรงตามภาคภาษาไทย กับพิจารณาแก้ไขไวยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษ ๑ แห่ง และมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจัดทำหนังสือถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน เสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงนาม ตามความเห็นของที่ประชุม และดำเนินการอื่นตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๓. การประชุมประจำปี APF ครั้งที่ ๒๕

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการประชุมประจำปี APF ครั้งที่ ๒๕ โดยมีประเด็นการพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ การเสนอชื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF และมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป